



Ngày 15 tháng Tư năm 2022

Đến: Tất cả các Nhân viên, các Thực thể Quản lý Hồ sơ và các Nhà Cung cấp Dịch vụ của ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật về Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS)

Về việc: Các thay đổi về mô hình mức giá sẽ diễn ra vào tháng 7

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, mức giá sẽ thay đổi đối với Dịch vụ Sinh hoạt được Hỗ trợ, Dịch vụ Hành vi Chuyên nghiệp, Dịch vụ Chăm sóc Nuôi dưỡng Trẻ em và phương tiện vận chuyển cộng đồng (tiền dăm). Vui lòng xem xét lại toàn bộ thông báo này, để quý vị có thể chuẩn bị.

Dịch vụ Sinh hoạt được Hỗ trợ (Supported Living Services)

Trong năm 2020, Cơ quan Lập pháp Oregon đã cấp ngân khoản tài trợ cho ODDS để thực thi một mô hình mức giá mới cho Dịch vụ Sinh hoạt được Hỗ trợ. Chúng tôi đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu của chúng tôi, Hiệp hội Quản lý Y tế (Health Management Associates - trước đây là Burns and Associates), để triển khai mô hình mới này.

Chúng tôi hiện đang phân tích dữ liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi thu thập được trong một nghiên cứu về chi phí đã kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Cảm ơn các nhà cung cấp dịch vụ đã tham gia. Dữ liệu này sẽ cung cấp thông tin trong việc triển khai của chúng tôi về mô hình mức giá mới. Chúng tôi không mong đợi có thể triển khai mô hình mức giá Sinh hoạt được Hỗ trợ mới vào ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Cho đến khi mô hình mức giá trở nên sẵn sàng để thực thi, ODDS có kế hoạch sử dụng ngân khoản đã được phê duyệt để thực hiện việc gia tăng mức giá dựa trên công cụ xác định mức giá Sinh hoạt được Hỗ trợ hiện tại có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Vào ngày này:

- ODDS sẽ tăng mức giá 30%. Sự gia tăng này được dự kiến sẽ đưa mức lương của Nhà Chuyên nghiệp Hỗ trợ Trực tiếp (Direct Support Professional - DSP) trong công cụ ngân sách hiện tại lên \$17,57.
- Mức tăng 8,2% hiện đang được thực thi sẽ được bao gồm trong mức tăng gia 30%, có nghĩa là tổng mức gia tăng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, sẽ là 30%, không phải 38,2%.

Giả định tiền lương này phù hợp với các mô hình mức giá mới cho các dịch vụ khác có hiệu lực vào tháng 7 năm 2022.

ODDS sẽ tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ về mô hình mức giá mới. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị về tiến độ của chúng ta và tiến trình thực hiện.

Dịch vụ Hành vi Chuyên nghiệp (Professional Behavior Services) và Dịch vụ Chăm sóc Nuôi dưỡng Trẻ em (Children's Foster Care Services)

ODDS đã tăng mức giá 8,2% cho Dịch vụ Hành vi Chuyên nghiệp và Dịch vụ Chăm sóc Nuôi dưỡng Trẻ em vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Mức tăng 8,2% này bao gồm mức tăng tạm thời 5% được cấp trong trường hợp COVID-19 khẩn cấp về y tế công cộng và mức tăng bổ sung 3,2% được cấp thông qua tài trợ của POP119.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022:

- Mức tăng tạm thời 5% liên quan đến COVID sẽ chấm dứt.
- Mức tăng 3,2% từ POP119 sẽ vẫn giữ nguyên.

Phương tiện vận chuyển trong cộng đồng — tiền dạm

ODDS đã xác nhận rằng chi phí tính trên số dặm để vận chuyển các cá nhân trong cộng đồng **không** được tính gộp vào mức giá mới về Chăm sóc do Người phục vụ (Attendant Care) của cơ quan có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Tất cả các Nhà Cung cấp Dịch vụ của Cơ quan Chăm sóc Tại Nhà (In-Home Agency Providers) sẽ có thể tiếp tục lập hóa đơn cho số dặm di chuyển riêng rẽ.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, mức giá cho số dặm sẽ tăng lên \$0,56/dặm.

Cơ quan có sự Lựa chọn (Agency with Choice) và các mô hình mức giá mới cho Dịch vụ Tại Nhà

ODDS và các đối tác của chúng tôi hiện đang triển khai mô hình cơ quan tại nhà Agency with Choice và chiến lược triển khai của cơ quan. Điều này bao gồm các mô hình mức giá mới cho các dịch vụ tại nhà do cơ quan cung cấp. Tôi hy vọng sẽ cập nhật quý vị về những khai triển này vào những ngày sắp tới trong tháng này.

Trân trọng,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (ODDS)

Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây được đăng tại

<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.